

ชีชุด'วัคซีนไขเลือดออก'7ธ.ค.

จะระงับตามฟิลิปปินส์หรือไม่/เผยแพร่พ.ไทยฉีดไปแล้วพันกว่าคน

สาธารณสุข ● สธ.-คร.-อย.ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน เตรียมหารือ จะระงับการฉีดวัคซีนไขเลือดออกหรือไม่ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ หลังที่ฟิลิปปินส์เกิดผลข้างเคียงรุนแรง เผยมี รพ.เอกชนไทยฉีดให้ประชาชนไปแล้วพันกว่าคน ด้าน กพย.กระตุ้นติดตามอาการคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว "รพ.สธ." ย้ำไทยเน้นป้องกันการป้องกันมากกว่าฉีดวัคซีน

นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ ผอ.กองโรคป้องกันได้ด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกระแสข่าว หลังจากพบผลข้างเคียงป้องกันโรคไขเลือดออกในประเทศฟิลิปปินส์ สธ. จึงสั่งระงับการนำเข้าวัคซีนดังกล่าว ซึ่งทางการฟิลิปปินส์สั่งระงับการใช้ไปแล้วว่า ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการสั่งระงับ อย่างไรก็ตาม วัคซีนตัวนี้เพิ่งได้รับการรับรองจาก อย.ไปเมื่อปี 2559 มีการใช้บ้างใน รพ.เอกชน ที่อาจต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง แต่ยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับฉีดทั่วไปภายในประเทศ โดยวันที่ 7 ธ.ค.นี้ ทางกรมควบคุมโรคจะมีการหารือเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

"ผลข้างเคียงที่ว่านี้อาจไม่รุนแรงนัก แต่หากฉีดในเด็กที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนจะมีอาการมากกว่าเด็กที่ติดเชื้อมาแล้ว ซึ่งต้องเข้าใจธรรมชาติของโรคไขเลือดออกว่ามี 4 สายพันธุ์ จะรุนแรงในการติดเชื้อครั้งที่ 2 ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นเชื้อเหมือนเป็นการติดเชื้อครั้งที่ 1 และวัคซีนตัวนี้ยังสร้างภูมิคุ้มกันต่อทุกสายพันธุ์ไม่ติดนัก หากโดนกัดอีกก็เสี่ยงเป็นการติดเชื้อครั้งที่ 2 และเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงขึ้น แต่หากคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วมาฉีด การติดเชื้อครั้งที่ 2 จะไม่รุนแรง ดังนั้นภาครัฐควรรอการวิจัยวัคซีนตัวอื่นๆ ก่อน อย่าเพิ่งออกเป็นวัคซีนพื้นฐาน" นพ.พรศักดิ์กล่าว

นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บ่ายวันที่ 7 ธ.ค. จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนไขเลือดออกในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยจะต้องดูว่าฉีดไปแล้วมีผลมากแค่ไหน แต่เท่าที่ทราบมีการเปิดให้ฉีดเสรีใน รพ.เอกชน คาดว่าตอนนี้มีการนำเข้า และฉีดไปแค่ประมาณพันคนเท่านั้น แต่ที่ฟิลิปปินส์มียอดสูงถึงแสนคน ทั้งนี้ ที่ต้องเฝ้าระวังกรณีนี้ร่วมด้วย เพราะข้อมูลการแปลมีการเชื่อมโยงข้อมูลสถิติเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ระบุถึงจำนวนคนป่วยและสัดส่วนของคนที่ได้รับวัคซีน จึงต้องการข้อมูลจำเพาะ และแน่ชัดก่อนแจ้งให้สาธารณสุขทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งร่วมกับ สธ. ในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม คนที่กำลังคิดจะฉีดวัคซีนดังกล่าวขอให้รอไปก่อน

ด้าน นพ.วันชัย สัตยา วุฒิพงษ์ เลขาธิการ อย. กล่าวขณะนี้ อย.กำลังรอผลการพิจารณาของสถาบันวัคซีนก่อนว่าจะเป็นอย่างไรมาก่อนแล้ว อย.ถึงจะพิจารณาต่อเกี่ยวกับการอนุญาตขึ้นทะเบียนใช้ในประเทศไทย

ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังคสุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า มีตัวอย่างจากประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนไปแล้วราว 7 แสนคน แต่ก็ยังสั่งระงับการใช้วัคซีน ดังนั้นประเทศไทย โดย คร.และ อย.ต้องดำเนินการมากกว่าการรอประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยรวบรวมจำนวนตัวเลขว่าวัคซีนที่มีการขึ้นทะเบียนในท้องตลาด มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนจำนวนกี่ราย และหลังฉีดไปแล้วมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง มีการติดตามหรือไม่ ซึ่งเหล่านี้ต้องเปิดเผยออกมาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือด้วย ที่สำคัญควรต้องเรียกผู้ประกอบการที่นำเข้าวัคซีนดังกล่าวมาเพื่อสอบถามว่าจะเฝ้าระวังร่วมกันอย่างไร ซึ่งทางผู้ประกอบการที่นำเข้าก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ ไม่ใช่ต้องรอให้เกิดปัญหา

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวล เพราะ

เท่าที่ได้รับรายงาน ทางบริษัทผู้ผลิตก็พูดชัดว่าวัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100% เช่นเดียวกับวัคซีนไขหวัดใหญ่ที่ฉีดแล้วก็มีโอกาสเป็นแต่น้อย และทางประเทศไทยไม่ได้มุ่งเน้นเฝ้าระวังโรคด้วยการฉีดวัคซีน แต่มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือ ดูแลป้องกันการเกิดของยุงที่เป็นพาหะนำโรค แต่ทั้งนี้ สธ.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้กำชับให้กรมควบคุมโรคติดตาม ซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้แถลงข้อมูลและข้อบ่งชี้ออกไปอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการรายงานสถานการณ์มายังตนทุกวัน สำหรับการที่มีการใช้ใน รพ.เอกชน และผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วไม่ต้องวิตกกังวล เพราะไม่ใช่ทุกคนที่ฉีดแล้วจะได้รับผลข้างเคียง ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อน ทุกคนมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้ว